



Title :
Subject Heading 1 :
Subject Heading 2 :
Source :
Date :



วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2558 ปีที่ 38 ฉบับที่ 13458 ราคา 10 บาท

หน้า 7



●พระราชทานปริญญาบัตร'มพล.'

นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า มฟล.กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่หอประชุมสมเด็จพระเจ้ามพล. โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์การแพทย์ มฟล. และทรงเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ พร้อมพระราชทานกล้าไม้แก่ประชาชน โดย มฟล.มีกำหนดการให้บัณฑิตรายงานตัว และฝึกซ้อมในวันที่ 31 มกราคม ก่อนซ้อมใหญ่ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ สอบถามส่วนพัฒนานักศึกษา โทร 0-5391-6172-3

●สอบ'วีเน็ต'24-25ม.ค.

เมื่อวันที่ 13 มกราคม นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้แจ้งไปยังสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อเตรียมพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (วีเน็ต) ปีการศึกษา 2557 ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนดวันสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3

วันที่ 24 มกราคม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 วันที่ 25 มกราคม สอบตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น. มีนักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 3 เข้าสอบ 130,000 คน และ ปวส.ชั้นปีที่ 2 เข้าสอบ 80,000 คน ทั้งนี้ วีเน็ตจะใช้ประเมินบางส่วน เพราะการประเมินด้านอาชีวศึกษาจะเน้นทักษะวิชาชีพมากกว่าที่ผ่านมา สอศ.เคยหารือ สทศ.ให้ปรับการสอบวีเน็ตในส่วนของภาคปฏิบัติด้วย แต่ สทศ.

ยอมรับว่าทำไม่ได้

●'กรุงไทย-กยศ.'เดิมสูญลูกหนี้

น.ส.อารีตรา ธรรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดโครงการรณรงค์ชำระหนี้กองทุนอย่างต่อเนื่องสำหรับปีงบประมาณ 2558 ธนาคาร และ กยศ.ร่วมกันเดิมความสุขให้ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. มอบสิทธิพิเศษให้ผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้ และไม่เคยทำสัญญาประนีประนอมยอมความในโครงการไกล่เกลี่ย หรือถูกดำเนินคดี ผู้กู้ที่ชำระหนี้ตามกำหนดทุกงวด จะได้ลดหย่อนหนี้ลง 3% ของเงินต้นที่เหลือ เมื่อชำระหนี้ทั้งหมดแบบปิดบัญชี ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง www.studentloan.or.th ส่วนผู้กู้ที่เคยค้างชำระหนี้ หากต้องการชำระหนี้ทั้งหมดแบบปิดบัญชี จะได้รับการยกเว้นค่าเบี้ยปรับ และค่าธรรมเนียม หากเลือกแบบชำระเฉพาะหนี้คงค้างในแต่ละงวด จะได้ลดเบี้ยปรับ และค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ 50% ในวันที่ชำระเงิน ภายในวันที่ 30 เมษายน

●มข.จัดประชุมนานาชาติรอบ50ปี

นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า มข.จัดโครงการประชุมวิชาการวิจัยนานาชาติ International Conference on "Research for Social Devotion" In Commemoration of the 50th Anniversary of Khon Kaen University, Thailand วันที่ 21-23 มกราคม เพื่อรวบรวมนักวิจัยของทุกคณะเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ จากผลงานวิจัยตลอด 50 ปีที่ผ่านมาของ มข.พบว่าการแก้ปัญหาสังคมของประชาชนนั้น คณะใดคณะหนึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหามาตรฐานได้ แต่ทุกคณะต้องร่วมกันแก้ไข ปัญหาจึงจะสำเร็จ ทั้งนี้ มข.วางยุทธศาสตร์และกรอบการทำงานเพื่อขับเคลื่อน มข.เข้าสู่การคัดเลือกเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย โดยนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับศาสตร์ด้านต่างๆ ขับเคลื่อนให้ มข.ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก